

## การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

### 1. การจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

1.1 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Honey Bee ชั้น 16 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้มีการจัดการประชุมเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมกราคม 2567 โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม มอบหมายให้นางสาววราภรณ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการองค์กรและยุทธศาสตร์นำเสนอเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการประกาศนโยบาย “No Gift Policy” ไปสู่การปฏิบัติ โดยสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ให้มีความระมัดระวังในการรับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- **ของขวัญที่ส่งผลการปฏิบัติหน้าที่** หมายถึง เงิน ทรัพย์สิน บริการหรือประโยชน์อื่นใดที่มีคุณมูลค่าและให้รวมถึงทิป โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ ผลประโยชน์จากราชการในกรณีปกติ และมีผลการตัดสินใจ การอนุมัติ อนุญาต หรือการอื่นใดในการปฏิบัติหน้าที่ให้ เป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ไปในทางทุจริตต่อผู้ใหญ่ของของขวัญทั้งในอดีต หรือในขณะรับ หรือในอนาคต เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากบริษัทเอกชน แล้วมีส่วนช่วยให้บริษัทเอกชนนั้นเป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้างของหน่วยงานตนเอง หรือกรณีเขาไปเป็นที่ปรึกษาและรับค่าตอบแทนของบริษัทเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุม ตรวจสอบของหน่วยงานรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่งผลกระทบต่อความมีอิสระในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริต เป็นต้น

- **ทิป (Tip)** หมายถึง เงินที่ผู้มาติดต่อขอใช้บริการกับหน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ มอบให้หน่วยงานของรัฐ หรือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม เพื่อตอบแทนการให้บริการจากการปฏิบัติ หน้าที่ตามปกติที่ ซึ่งมีไชค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว

- **“ของขวัญ”** หมายความว่า เงินหรือทรัพย์สินที่ให้แก่กันเพื่ออภัยยศยศไมตรี ให้เป็นรางวัลให้โดยเสนหา ให้เพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ำใจ และให้หมายความรวมถึงประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ เป็นเงินได้ เช่น การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สำหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับ การลดราคาทรัพย์สินหรือการได้รับบริการ หรือการรับการฝึกอบรม หรือการรับความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การชำระเงินไหลวงหนา หรือการคืนเงินหรือสิ่งของให้ในภายหลัง

- **“ทรัพย์สิน”** หมายความว่าทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย

- **“ปกติประเพณีนิยม”** หมายความว่าเทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกันและให้  
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ  
หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย

1.2 วันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์คุณธรรม ชั้น 17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ  
มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ผู้บริหารนำโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี และเจ้าหน้าที่  
ศูนย์คุณธรรม ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ  
หน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยเน้นย้ำมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่  
และผู้ปฏิบัติงานของศูนย์คุณธรรม มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับ  
การต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นทุกรูปแบบ การประกาศเจตนารมณ์นี้ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความ  
ไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นการป้องกัน และ  
หลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจนำไปสู่การทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต



**ประกาศศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)**  
**นโยบายการไม่รับและไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันการป้องกันและ  
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) โดยกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่สำคัญ กิจกรรมที่ ๔  
พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ เป้าหมายที่ ๑ ข้อที่ ๑.๑ ให้องค์กรของรัฐทุกหน่วยประกาศ  
เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานของศูนย์  
มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นทุกรูปแบบ  
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และเป็นการแสดงเจตนารมณ์  
ที่เข้มแข็ง ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรมทุกคน จึงขอประกาศและยืนยันการเป็นหน่วยงาน  
ที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งก่อน  
ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อเป็นการป้องกัน และหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจนำไปสู่การทุจริต  
และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์สุริยเดว ทรีปาตี)  
ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม